

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2157/SYT- TCCB

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 9 năm 2017

V/v nâng cao chất lượng công chức,  
viên chức quản lý các khoa, phòng

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành

Trong những năm qua, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ của ngành luôn được chú trọng; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; công chức, viên chức tốt nghiệp Đại học chính quy có chất lượng cao ngày càng nhiều; các kỹ thuật mới, chuyên sâu được ứng dụng và chuyển giao thành công trong khám và điều trị; tinh thần thái độ phục vụ ngày một tốt hơn; quản lý kinh tế y tế ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành trong tình hình mới, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng; một trong những khâu then chốt là công tác bổ nhiệm cán bộ. Công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý ở các khoa, phòng ngoài các yếu tố về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành cần phải có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với lĩnh vực được phụ trách.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý các khoa, phòng ở một số nơi vẫn còn tồn tại; cụ thể công chức, viên chức tốt nghiệp Đại học chính quy, có chất lượng cao và đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng không được xem xét bổ nhiệm, trong khi vẫn bổ nhiệm người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Để khắc phục tình trạng nói trên, Giám đốc Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm một số nội dung trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý các khoa, phòng của đơn vị như sau:

- Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ;
- Xuất phát từ yêu cầu vị trí việc làm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;
- Đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm theo quy định tại Điều 5 - Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Những trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến và được sự đồng ý (bằng văn bản) của Giám đốc Sở Y tế.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCCB, VT.



Trịnh Hữu Hùng